



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองป่าก่อ

ฉบับที่ 2 / พฤษภาคม





วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ เขตที่ 7 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นำโดย นางสาวสุดา ปฏินเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ได้จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เดินขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เขตเลือกตั้งที่ 7 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา-
 องค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 7 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย





วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดย นายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ทีมผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอดอยหลวง ณ บ้านหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดย นายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ทีมผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีปฏิบัติธรรม บวชพระ บวชเนกขัมมะ บวชป่า ในกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ สำนักปฏิบัติธรรมอริยญะมณี หมู่ที่ 2 บ้านป่าซางงาม ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดย นายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ทีมผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอดอยหลวง ประจำปี 2566 ณ วัดห้วยไร่ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยนายอรุโณทัย ปิมลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นายประถม ทากาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นายอานนท์ แสนแพทย์ เลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัฒนาชุมชน ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ งานสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ บ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3 ตรวจโรงสุรา เพื่อต่อไปอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ



วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ งานพัฒนาชุมชน และงานกองช่าง ร่วมกับศูนย์คนพิการผกาแก้วจังหวัดเชียงราย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1 ได้ออกสำรวจบ้านผู้พิการ เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยและจัดทำเอกสาร ปร.4-5 ณ บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อเพื่อรับทราบผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย



วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดย นายอรุณทัตย์ ปิมลือ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ทีมผู้บริหาร นางสาวสุดา ปฏิเสณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดบ้านหนองกล้วย บ้านหนองกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการโครงการ
จ้างปรับปรุงระบบประปา (เจาะบ่อบาดาล) หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านใหม่พัฒนาใต้ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองป่าก่อ
ในส่วนของอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองป่าก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

